



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง

1. 'อลงกรณ์'ปล่อยเรือตรวจการณ์ ป้องกันการทำผิดกฎหมายประมง
2. 'มนัญญา'เยี่ยมยา ผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านทำการเกษตร วงเงิน86ล้านบาท
3. ทิวเข้มาอาชีพสมาชิกสหกรณ์หวังสร้างรายได้เพิ่ม
4. ชลประทานชูอ่างฯห้วยตึก เพิ่มแหล่งน้ำที่ศรีสะเกษ
5. ร่องฯกรมข้าวเยี่ยมเกษตรกรรชยันนาท
6. คต.หนุนผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป จับคู่เจรจาการค้าออนไลน์เปิดตลาดส่งออก
7. ชาวสวนลำไยเหนือขอบคุณบิ๊กตุ๋
8. คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: ธ.ก.ส.ขึ้นคบ.ฝากสูงสุด0.52%
9. โคราชจ่อเจอวิกฤติมลพิษPM 2.5 พบลอบเผาพื้นที่เกษตรต่อเนื่อง
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
11. คอลัมน์: จับประเด็น: ธ.ก.ส.ขึ้นดอกเบี้ยฝากประจำสูงสุด 0.52% ต่อปี
12. ซีพีเอฟ ร่วมกับคู่ค้าธุรกิจ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวโพด

สื่อ

- แนวหน้า
แนวหน้า
เดลินิวส์
แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
มติชน
สยามรัฐ
เดลินิวส์
ไทยโพสต์
ข่าวหุ้น



เผ่าระวังสัตว์น้ำ : นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน พื้นที่ทะเลอ่าวไทย ประจำปี 2566 ที่บริเวณสวนสาธารณะปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

'อลงกรณ์'ปล่อยเรือตรวจการณ์ ป้องกันการทำผิดกฎหมายประมง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน พื้นที่ทะเลอ่าวไทย ประจำปี 2566 หรือมาตรการปิดอ่าวไทย ที่บริเวณสวนสาธารณะปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกิตติพงษ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด องค์กรชุมชนประมง

ท้องถิ่น สมาคมประมง ร่วมพิธี เพื่ออนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำที่มีไข่แก่พร้อมสืบพันธุ์ วางไข่ และอนุรักษ์สัตว์น้ำวัยอ่อนให้เจริญเติบโตเป็นสัตว์น้ำรุ่นใหม่ โดยกำหนดช่วงเวลาปิดอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคมนี้ ครอบคลุมเขตพื้นที่อ่าวไทยตอนกลาง - อ่าวไทยตอนใน (รูปตัว ก) ในเขตพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี และระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2566 ในบริเวณอาณาเขตตามแผนที่แนบท้ายของประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลาง และเขตต่อเนื่องตั้งแต่ปลายแหลมเขา

ม่องไล่ ถึง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และบริเวณพื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก 2 ช่วงระยะเวลา ได้แก่ ระหว่างวันที่ 15

มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2566 ในพื้นที่อ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตกของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร และระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2566 ในพื้นที่อ่าวไทยตอนในด้านเหนือของจังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี อนุญาตให้ทำการประมงเฉพาะเครื่องมือบางประเภทที่ประกาศให้ใช้ได้เท่านั้น

ทั้งนี้ นายอลงกรณ์ พลบุตร ได้ประกอบพิธีบวงสรวง พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และกล่าวคำปฏิญาณตน พร้อมกล่าวเปิดพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ มีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย ประจำปี 2566 มอบแผ่นป้ายเงินอุดหนุนโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมงให้กับผู้แทนองค์กรประมงท้องถิ่นทั่วประเทศ จำนวน 200 ชุมชน โดยมอบให้กับผู้แทนสมาคมประมงพื้นบ้าน และมอบป้ายเงินอุดหนุนให้แก่ประธานองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร จำนวน 4 ชุมชน ประธานองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในเขตประจวบฯ จำนวน 3 ชุมชน และประธานองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 3 ชุมชน

'มัญญา'เยียวยา ผู้ประสภภัยพิบัติ ด้านทำการเกษตร วงเงิน86ล้านบาท

น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตร และสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธาน พิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสภ ภัยพิบัติด้านการเกษตร จ.อุทัยธานี โดยมีนายอลงกต วรกี รอง ผวจ. อุทัยธานี และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่ เทศบาล ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ว่าในปี 2565 จ.อุทัยธานี มี เกษตรกรที่ประสภอุทกภัยพิบัติทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ครอบคลุม 8 อำเภอ วงเงินขอความช่วยเหลือ 187,019,539.50 บาท ซึ่งได้รับการอนุมัติโอนเงิน ช่วยเหลือแล้ว 86,221,714.50 บาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างขออนุมัติขยาย วงเงินจากกรมบัญชีกลาง เพื่ออนุมัติโอน เงินให้แก่เกษตรกร

สำหรับข้อมูลความเสียหายภัย พิบัติด้านการเกษตรในปี 2565 เกษตร และสหกรณ์ จ.อุทัยธานี รายงาน ดังนี้ 1.เกษตรกรผู้ประสภอุทกภัยด้านพืช 9,391 ราย พื้นที่เสียหายรวม 96,294.38 ไร่ แบ่งเป็น นาข้าว 16,901 ไร่ พืชไร่/พืช ผัก 78,057.75 ไร่ ไม้ผลไมยืนต้น และ อื่นๆ 1,335.63 ไร่ วงเงินขอความช่วยเหลือรวม 182,608,295 บาท 2.เกษตรกร ผู้ประสภอุทกภัยด้านประมง 395 ราย พื้นที่เสียหาย แบ่งเป็นพื้นที่ที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าว หรือร่องสวน 385.25 ไร่ และพื้นที่ ที่เลี้ยง ในกระชัง บ่อซีเมนต์ 1,825.50 ตารางเมตร วงเงินขอความช่วยเหลือรวม 2,475,524.50 บาท และ 3.เกษตรกร ผู้ประสภอุทกภัยด้านปศุสัตว์ 198 ราย สัตว์เลี้ยงตาย/สูญหาย 10,565 ตัว แบ่ง เป็น สุกร 9 ตัว แพะ 38 ตัว แกะ 95 ตัว ไก่พื้นเมือง 8,105 ตัว ไก่ไข่ 693 ตัว เป็ดไข่ 1,545 ตัว เป็ดเนื้อ/เป็ดเทศ 75 ตัว ห่าน 5 ตัว และแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์เสียหาย 354 ไร่ วงเงินขอความช่วยเหลือรวม 1,935,720 บาท



ดิ้วเข้มอาชีพสมาชิกสหกรณ์หวังสร้างรายได้เพิ่ม

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่สมาชิกให้มีรายได้เพิ่ม อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหกรณ์ทั้งระบบ ซึ่งได้มอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สำนักงานสหกรณ์แต่ละจังหวัดไปดำเนินการอย่างเร่งด่วนทั้งสหกรณ์ภาคการเกษตรและสหกรณ์เครดิตยูเนียน

“เราได้เห็นถึงภาวะหนี้สินครัวเรือนของสมาชิกสหกรณ์ทั้งสองกลุ่มที่จะมีปัญหาและมีผลกระทบต่อ การชำระหนี้ของสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์ภาคการเกษตร ซึ่งเราจะไปทำเรื่องการเร่งรัดชำระหนี้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ มีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จค่อนข้างน้อยมาก สำหรับการขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวในเบื้องต้นจะมุ่งเน้นพื้นที่นิคมสหกรณ์แต่ละแห่งในการส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์นิคมฯ โดยการฝึกอบรมใน



หลักสูตรต่าง ๆ เน้นไปที่เกษตรกรรุ่นใหม่ในโครงการนำลูกหลานกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ซึ่งจะทำให้เกษตรกรกลุ่มนี้มีการต่อยอดอาชีพไปสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี”

สำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์



ขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแต่ละจังหวัดดูแลรับผิดชอบ รวมถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหกรณ์ด้วย โดยมีมาตรการสำคัญ 2 มาตรการ ประกอบด้วย มาตรการแรกการช่วยเหลือสมาชิกเรื่องปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ การไกล่เกลี่ยหนี้ มาตรการที่ 2 มีการเติมสินเชื่อใหม่เข้าไปให้กับสมาชิกสหกรณ์ โดยมีกองทุนพัฒนาสหกรณ์เป็นตัวช่วยให้การสนับสนุน เพื่อให้สมาชิกนำเงินส่วนนี้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ ในขณะที่กรมฯ ก็จะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ คอยเป็นที่ปรึกษาด้านการประกอบอาชีพของสมาชิกให้ด้วย

“สมาชิกส่วนใหญ่เขาจะทำการเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นหลัก เช่น ทำนาได้แค่ครั้งเดียว ในสินเชื่อใหม่ที่เราให้ไป ก็จะเป็นในเรื่องของการขุดสระน้ำหรือการสร้างโรงเรือนอะไรต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อให้เขานำไปประกอบอาชีพให้เขามีรายได้เป็นรายวัน รายเดือน รายปี ไม่ใช่varo เฉพาะฤดูกาลเดียว สำหรับโครงการสร้างสระน้ำในไร่รนาให้กับเกษตรกร โดยใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการประมาณ 5,800 คน และมีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,100 แห่ง จากนั้นไปพยายามจะขยายผลต่อไปให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิกได้อย่างยั่งยืน.

ชลประทานชูอ่างห้วยดึก เพิ่มแหล่งน้ำที่ศรีสะเกษ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยดึกชู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แล้วเสร็จเมื่อปี 2542 สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 26.20 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เป็น 1 ในโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรที่ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2537 เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสนับสนุนการใช้น้ำอุปโภค-บริโภคและการเกษตรให้แก่ราษฎร ในพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ด.ห้วยดึกชู ด.โคกตาล ด.ละลม และด.ตะเคียน รวมไปถึงพื้นที่ของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมพื้นที่รับประโยชน์กว่า 12,500 ไร่

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าว ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ สร้างอาชีพประมง เสริมรายได้พิเศษให้ราษฎรอีกทางหนึ่งด้วย



รุดเยี่ยม : นายกฤษ อดตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ พบปะเยี่ยมที่ห้องเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมีคุณภาพส่งจำหน่ายให้ชาวนา เพื่อสร้างเครือข่ายให้กลุ่มสมาชิกมีความเข้มแข็งและประสบความสำเร็จ

รองฯกรมข้าวเยี่ยมเกษตรกรชัยนาท

นายกฤษ อดตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนที่ห้องเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมี นางปรารถนา สุขศิริ ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท พร้อมด้วย นายสุวิทย์ เผือกจิน ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท นายวินัย จินจัน ประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโพธิ์เจริญ และพี่น้องเกษตรกร เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ต้อนรับ ที่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโพธิ์เจริญ ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท ทั้งนี้ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโพธิ์เจริญ เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหลักที่มีคุณภาพ ส่งจำหน่ายให้แก่ชาวนาในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ปัจจุบัน

มีสมาชิก 32 ราย มีพื้นที่ 747 ไร่ แบ่งเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 479 ไร่ ผู้ผลิตข้าวคุณภาพดี 268 ไร่ มีพันธุ์ข้าวที่ผลิตและจำหน่าย ดังนี้ ข้าวพันธุ์ กข85, กข61, กข57, กข41 และปทุมธานี 1 ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ให้ความไว้วางใจในเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี มีการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกันอย่างครบวงจร ตั้งแต่สมาชิกเกษตรกรที่เป็นลูกค้า และโรงสีที่รับซื้อผลผลิตข้าวจากเกษตรกร จึงทำให้กลุ่มมีแนวทางตลาดนำการผลิต อีกทั้งสมาชิกมีความตั้งใจที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง ในการที่จะมารวมกลุ่มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่

เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สามารถดำเนินการบริหารจัดการกลุ่มได้ประสบผลสำเร็จจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ กรมการข้าว ได้เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ การตั้งกลุ่มผลิตสารชีวภาพ ตลอดจนได้จัดตั้งกลุ่มผลิตเป็นข้าวคุณภาพดี โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทั้งศูนย์วิจัยข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการผลิตข้าวที่เป็น GAP โดยทำเป็นในรูปแบบของการรับรองมาตรฐานแบบ ICS เพื่อต่อยอดให้กลุ่มมีการตลาดที่มั่นคง และเจ้าหน้าที่ของกรมการข้าวจะทำหน้าที่เป็นที่เลี้ยงคอยลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรกรอย่างใกล้ชิด

คต.หนุนผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป จับคู่เจรจาการค้าออนไลน์เปิดตลาดส่งออก

นายณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (กต.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 - 12 มกราคม 2566 และ 18 - 19 มกราคม 2566 กรมโดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (API) ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สท.) ได้ผลักดันผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปและนวัตกรรมจากข้าวและมันสำปะหลังที่มีศักยภาพส่งออกในเครือข่ายที่ได้ขึ้นจำหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต์ ThaiTrade.com จำนวน 12 ราย โดยมีสินค้ากว่า 30 รายการ เข้าร่วมกิจกรรมเจรจาการค้าในรูปแบบออนไลน์ (Online Business Matching : OBM) ภายใต้ชื่อ API : Agricultural Product Innovation 2023

นายณรงค์กล่าวเพิ่มเติมว่า เว็บไซต์ ThaiTrade.com เป็นตลาดกลางพาณิชย์ดิจิทัลของไทย ที่รับรองคุณภาพสินค้าและบริการโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศ (สท.) ที่ผู้นำเข้าในต่างประเทศสามารถเข้าถึงสินค้าไทยได้ทางช่องทาง Online โดยมุ่งหวังให้เกิดโอกาสทางการค้าและสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและหลากหลายมากยิ่งขึ้น สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมกรมการค้าต่างประเทศ จึงได้นำสินค้าเกษตรแปรรูปและนวัตกรรมคุณภาพเยี่ยมซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษและมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ เข้าร่วม OBM เช่น น้ำมันข้าวออร์แกนิก แผ่นข้าวกล้องอบกรอบนมข้าวชนิดผง คุกกี้ไฟเบอร์ธรรมชาติจากข้าว เครื่องสำอางที่ทำจากข้าว แยมทานมปังจากข้าว แผ่นข้าวกล้องอบกรอบโจ๊กข้าวกล้องออร์แกนิก ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากมันสำปะหลัง เป็นต้น โดยได้รับความสนใจจากผู้นำเข้าในต่างประเทศเข้าร่วมเจรจาธุรกิจและสหภาพมิตรทางการค้า จาก 14 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา ชิลี จีน ฮังการี อินเดีย ญี่ปุ่น

ลาว มาเลเซีย ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ สเปน ได้หวัน ตุรกี และเวียดนาม ผ่านความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สท.) 16 แห่ง ได้แก่ บัวโนสไอเรส ซานติอาโก กุณหมิง เซียเหมิน ฮองกง เคนไน โตเกียว โอซาก้า เวียงจันทน์ กัวลาลัมเปอร์ อาบูจา มะนิลา มาดริด มะนิลา ส่วนที่สอง อังการา และโซจิมินห์ ในการสรรหาผู้นำเข้าที่สนใจสินค้ามาเจรจาซื้อขาย รวมทั้งสิ้น 46 คู่เจรจา และมีผลการสั่งซื้อการค้าการณภายใน 1 ปี มูลค่ารวมกว่า 22.4 ล้านบาท ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าวเป็นการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์



ณรงค์ พูลพิพัฒน์

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15267

หน้า: 7(บน)

Col.Inch: 57.67 Ad Value: 72,087.50

PRValue (x3): 216,262.50 คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คต.หนุนผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป จับคู่เจรจาการค้าออนไลน์เปิดตลาดส่งออก

“เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” โดยใช้กลยุทธ์ “ตลาดนำการผลิต” ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรรมว.พาณิชย์ (จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563 - 2567 “ด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปและนวัตกรรมจากข้าว” และยุทธศาสตร์มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี 2564 - 2567 “ด้านการตลาดต่างประเทศ” ที่มุ่งเน้นการแสดงศักยภาพและยกระดับสินค้าเกษตรนวัตกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก

ผลสำเร็จครั้งนี้เป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปและนวัตกรรมของไทยให้สามารถแสดงศักยภาพในตลาดสากลได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งผลักดันสินค้าฯ ให้เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงในทุกช่องทางทางการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

ชาวสวนลำไยเหนือขอบคุณบิ๊กตู

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. เวลา 13.30 น. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายหิมาลัย ผิวพรรณ ผู้ประสานงานพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) พาตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ นำโดย จำสับเอกนิกร บุญชัย ผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เพื่อขอบคุณที่ช่วยเหลือผลักดันให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ่ายเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยเป็นผลสำเร็จ โดยมีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการเร่งรัดการปฏิบัติงานราชการ เป็นผู้แทนนายกฯ มาพบ

นายพีระพันธุ์กล่าวว่า ปัญหาของชาวสวนลำไย หลังจากนายกฯ ทราบเรื่องได้สั่งการให้เร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยมีการตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า สาเหตุที่ลำไยเกิดจากมีขึ้นคอนบางอย่างที่คิดระเบียบจนไม่สามารถนำเข้ากรม.ได้ แต่ขณะนี้ทราบว่าได้ดำเนินการไปตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว เชื่อว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นภายในเร็วๆ นี้

สำหรับความเดือดร้อนดังกล่าวเป็นผลมาจากเมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2565 กลุ่มตัวแทนฯ ได้ยื่นหนังสือขอเยียวยาลำไยค่อนนายกฯ และกระทรวงเกษตรฯ มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/90 ลงวันที่ 6 ม.ค.2566 แจ้งเลขาธิการกรม.ว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้ปรับปรุงรายละเอียดโครงการตามข้อเสนอแนะแล้ว โดยมีงบค่าใช้จ่ายตามโครงการ รวม 3,806,631,678 บาท ใช้แหล่งเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยขอให้จัดสรรงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 และในปีถัดไปตามเกิดขึ้นจริงให้แก่ ธ.ก.ส.ชำระคืนไม่เกิน 5 ปี แต่เนื่องจากหนังสือจากกระทรวงเกษตรฯ ลงนามโดยรมว.เกษตรฯ โดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรฯ จึงได้ส่งคืนกระทรวงเกษตรฯ กลับไปดำเนินการให้ถูกต้อง กระทั่งวันที่ 6 ก.พ.ที่ผ่านมา นายจรินทร์ได้ลงนามหนังสือขออนุมัติโครงการดังกล่าว

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ - ต่างประเทศ

วันที่: ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16413

หน้า: 8(ซ้าย)

Col.Inch: 3.57

Ad Value: 4,284

PRValue (x3): 12,852

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: ธ.ก.ส.ขึ้นดบ.ฝากสูงสุด0.52%



●ธ.ก.ส.ขึ้นดบ.ฝากสูงสุด0.52%

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 0.52% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป

โคราชเจอเจอวิกฤติมลพิษPM2.5 พบลอบเผาพื้นที่เกษตรต่อเนื่อง

นครราชสีมา : ที่ห้องประชุม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.จ.) นครราชสีมา นายกฤษฏี พูนเกษม ปภ.จ.นครราชสีมา พร้อม นายสมพงษ์ บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศ และเสียง สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 นครราชสีมาและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในรอบ 24 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 42 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISDA พบค่าจุดความร้อน (Hot Spot) จ.นครราชสีมา มีจำนวน 12 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งนี้ชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องปรามการเผาในที่โล่ง เพื่อลดฝุ่น PM.2.5 ร่วมกับผู้นำชุมชนดับไฟไหม้พื้นที่เกษตรประมาณ 13 ไร่ และระหว่างทางอีก 2 จุด ที่บ้านโนนกลาง

หมู่ที่ 21 ต.กระซอน อ.พิมาย และไม่พบผู้ก่อเหตุพร้อมเน้นย้ำผู้นำท้องที่ท้องถื่นช่วยประชาสัมพันธ์มาตรการไม่เผาในพื้นที่การเกษตรและบทลงโทษกับผู้ฝ่าฝืนพร้อมกับรณรงค์ให้ไกลลพางแทนการเผาด้วย

ในขณะเดียวกัน บนทางหลวงหมายเลข 224 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ช่วงผ่าน ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย สนง.สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 นครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ร่วมตั้งจุดปฏิบัติการตรวจจับควันดำ ภายใต้กิจกรรม "รัฐเข้มตรวจจับปรับจริง-ห้ามใช้รถควันดำ" ตามนโยบายของนายบันลัภก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ผลตรวจวัดควันดำจากรถยนต์ใช้เครื่องยนต์ดีเซลจำนวน 67 คัน พบค่าควันดำเกินมาตรฐาน 9 คัน พนักงานเจ้าหน้าที่ออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขและติดสติ๊กเกอร์ห้ามใช้รถยนต์ชั่วคราว

เกษตรวันนี้.....● ด้วยสภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อนในตอนกลางวัน มีฝนตกและลมแรงในบางพื้นที่ เดือนผู้ปลูกทุเรียนในระยะติดผล ระยะปิ่น หรือหางแย้ รับมือเพลี้ยแป้ง คุณกินน้ำเลี้ยงจากบริเวณกิ่งช่อดอก ผลอ่อน ผลแก่ โดยมีมดช่วยคาบพาไปตามส่วนต่าง ๆ ของพืช ส่วนที่ถูกทำลายจะแคระแกร็น และชะงักการเจริญเติบโต นอกจากนี้เพลี้ยแป้งจะขับน้ำหวานออกมาเป็นเหตุให้ราดำเข้าทำลายซ้ำ ถ้าเพลี้ยแป้งเข้าทำลายทุเรียนผลเล็กจะทำให้ผลแคระแกร็นไม่เจริญเติบโตต่อไป แต่ถ้าเป็นทุเรียนผลใหญ่จะไม่มี ความเสียหายต่อเนื่องของทุเรียน แต่ทำให้คุณภาพของผลทุเรียนเสียไป.....● สำหรับแนวทางป้องกัน/แก้ไข หากพบเพลี้ยแป้ง ระบาดเล็กน้อยให้ตัดส่วนที่ถูกทำลายทิ้งเมื่อพบเพลี้ยแป้งปริมาณน้อยบนผลทุเรียน ใช้แปรงปัด หรือใช้น้ำพ่นให้เพลี้ยแป้งหลุดไป หรือการใช้น้ำผสมไมเวต์ออยล์ 67% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ช่วยในการกำจัดเพลี้ยแป้งได้ดี.....● เนื่องจากเพลี้ยแป้งแพร่ระบาดโดยมีมดพาไป การป้องกันโดยใช้ผ้าชุบสารฆ่าแมลง เช่น มาลาไทออน 83% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือคาร์บาริล 85% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นได้ตามกิ่งสามารถป้องกันไม่ให้มดคาบเพลี้ยแป้งไปยังส่วนต่าง ๆ ของทุเรียน และต้องชุบสารฆ่าแมลงซ้ำทุก 10 วัน หรือการพ่นสารฆ่าแมลงไปที่โคนต้น จะช่วยป้องกันมดและลดการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้งได้มาก และใช้สารฆ่าแมลง คาร์บาริล 85% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเฉพาะต้นที่พบเพลี้ยแป้งทำลาย.....●

เกษตรวันนี้

นายกะหล่ำปลี



ธ.ก.ส.ขึ้นดอกเบี้ยฝากประจำสูงสุด 0.52% ต่อปี

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2566 จากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.25% ต่อปี มาอยู่ที่ 1.50% ต่อปีในปัจจุบัน ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ดังนั้น ธ.ก.ส.จึงได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 0.52% ต่อปี เพื่อสนับสนุนการออมและทำให้ผู้ฝากได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.2566 เป็นต้นไป

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ปีที่: 29

ฉบับที่: 7125

หน้า: 17(บน)

Col.Inch: 46.54 Ad Value: 51,194

PRValue (x3): 153,582

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ซีพีเอฟ ร่วมกับลูกค้าธุรกิจ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวโพด

ซีพีเอฟ ร่วมกับลูกค้าธุรกิจ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวโพด ใช้ไกลบตอซึ่งแทนการเผา ลดฝุ่น พิษตกนอกคว้น

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และกลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์เครือซีพี (Feed Ingredient Trading : FIT) ร่วมมือกับลูกค้าธุรกิจ และเกษตรกร หนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับตัวรับกระแสโลก เพาะปลูกด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกและการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการไกลบตอซึ่งหรือเศษวัสดุแทนการเผา ช่วยรักษาดินให้ชุ่มชื้น ร่วมแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ส่งผลดีต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและผู้บริโภค

นายวรพจน์ สุรัตวิศิษฏ์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ กล่าวไว้ว่า ในฐานะเป็นผู้จัดหาสินค้าเกษตรเป็นวัตถุดิบหลักอาหารสัตว์ ได้ร่วมมือกับลูกค้าผู้รวบรวมวัตถุดิบทางการ



25,000 ไร่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินให้กับเกษตรกร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งมีผลช่วยเกษตรกรสามารถปรับใช้ปุ๋ยได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำระบบดาวเทียมมาช่วยวิเคราะห์จุดที่ยังมีการเผาหลังเก็บเกี่ยวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ลงไปแนะนำเกษตรกรลด ละ เลิกการเผาตอซึ่ง เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองจากการเพาะปลูกที่ยั่งยืน

“บริษัทฯ มุ่งสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งผู้รวบรวมและเกษตรกรในการลดฝุ่นละอองจากห่วงโซ่การผลิตข้าวโพด ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูก ปรับการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับดิน หยอดเศษวัสดุและตอซึ่งหลังเก็บเกี่ยว ช่วยเกษตรกรลดค่าใช้จ่ายจากปุ๋ยบำรุงพืชและดิน รวมถึงบริษัทฯ ยังจัดจุดรับซื้อเศษที่ใกล้กับพื้นที่ปลูกของเกษตรกรเพื่อลดจำนวนเที่ยวรถขนส่งข้าวโพดไปโรงงาน และฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการขนส่งผลผลิตอีกด้วย พร้อมทั้งลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้กับเกษตรกรและบริษัทฯ ยังอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรเข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ และแอปพลิเคชัน ที่มีชื่อว่า “For Farm” นายวรพจน์กล่าว



เกษตร และเกษตรกรรายย่อยในการสร้างห่วงโซ่การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ยั่งยืน รวมถึงแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ผ่านการดำเนินโครงการ “เกษตรกรที่พึ่งตนข้าวโพดยั่งยืน” เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรที่เพาะปลูกในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องสามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีแนวปฏิบัติในการเพาะปลูกที่ปลอดภัยและปลอดภัย เน้นใช้วิธีไกลบตอซึ่งหลังเก็บเกี่ยว ลดปริมาณฝุ่น ช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน ส่งผลให้ดินชุ่มน้ำได้ดีขึ้น ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในพื้นที่จริงเพิ่มเติมในจังหวัดนครราชสีมา อุทัยธานี พิษณุโลก และลำปาง ครอบคลุมพื้นที่ปลูกกว่า



ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ปีที่: 29

ฉบับที่: 7125

หน้า: 17(บน)

Col.Inch: 46.54

Ad Value: 51,194

PRValue (x3): 153,582

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ซีพีเอฟ ร่วมกับลูกค้าธุรกิจ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวโพด

นอกจากการสนับสนุนให้ลูกค้าธุรกิจและเกษตรกรร่วมมือกันลดผู้ละอองในห่วงโซการผลิตข้าวโพดแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการจัดซื้อวัตถุดิบทางการเกษตรที่ปราศจากการตัดไม้ทำลายป่าและร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ บริษัทฯ ใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพดบนเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Traceability) ที่เพิ่มความโปร่งใสและความเชื่อมั่นว่าข้าวโพดที่ใช้สำหรับกิจการในประเทศไทยทั้งหมด 100% สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งปลูกที่ปราศจากการบุกรุกป่าหรือตัดไม้ทำลายป่า และ บริษัทฯ ยังได้ขยายการดำเนินการไปยังกิจการต่างประเทศอีกด้วย

ซีพีเอฟได้ดำเนินโครงการ "เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน" ตั้งแต่ปี 2559 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จัดอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดบนพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์มีแนวปฏิบัติในการเพาะปลูกที่ได้มาตรฐานนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพสูง ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับห่วงโซการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่รับผิดชอบต่อโลก